

Số: /SGDDĐT-VP

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2024

V/v phòng ngừa hoạt động
huy động vốn trên không gian mạng

Kính gửi:

- Trưởng phòng các Phòng GDĐT huyện, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 523/UBND-NCPC ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phòng ngừa hoạt động huy động vốn trên không gian mạng.

Thời gian gần đây, trên không gian mạng, mạng xã hội facebook phát hiện có một số hội, nhóm, cá nhân đăng bài viết liên quan đến hoạt động của HeyGen AI như HeyGen Cloud; HeyGen hỗ trợ 247; Kiểm tiền online có các tài khoản facebook như Trần Hiếu, Nguyễn Tuấn Dũng, MC Tuấn Tú; tài khoản facebook Bé Thơ đăng bài viết với nội dung “AI trí tuệ nhân tạo Ngành công nghệ số 1 TG có mặt tại VN, HeyGenCloud Nâng tầm Quốc tế HEYGEN. Đăng ký điểm danh cũng có tiền...”. Nghi vấn tổ chức, cá nhân đang lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để huy động vốn, đầu tư theo hình thức đa cấp nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Trên địa bàn Tỉnh, tuy chưa phát hiện Heygen có hoạt động tại địa phương, tuy nhiên, đã phát hiện một số người dân tham gia đầu tư kinh doanh tiền ảo (Onecoin, Wefinex, Fxtradingmakets, ...), tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Nhằm tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động huy động vốn trên không gian mạng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động huy động vốn trên không gian mạng nhằm nâng cao nhận thức, cảnh giác trong công chức, viên chức, người lao động, học sinh và học viên bằng nhiều hình thức phù hợp.

2. Thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật, phương thức, thủ đoạn và hậu quả của hoạt động huy động vốn trên không gian mạng để công chức, viên chức, người lao động, học sinh và học viên ý thức cảnh giác, không tham gia vào hoạt động đầu tư, huy động vốn trên không gian mạng theo hình thức kinh doanh đa cấp. Cần quan tâm về nội dung, hình thức các hoạt động tuyên truyền, phát huy môi trường không gian mạng, mạng xã hội để vừa tuyên truyền, vừa tiếp nhận, phát hiện những vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hoạt động huy động vốn trên không gian mạng theo hình thức kinh doanh đa cấp.

3. Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng gắn kết chặt chẽ công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến huy động vốn trên không gian mạng theo hình thức kinh doanh đa cấp với phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại cơ quan, đơn vị. Củng cố và nâng cao chất lượng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, mô hình điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm. Vận động lên án, tố giác tội phạm liên quan đến hành vi lôi kéo người dân tham gia huy động, đầu tư vào các sản phẩm giao dịch ảo theo hình thức đa cấp trên không gian mạng theo quy định của pháp luật.

Sở GDĐT đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn./.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);
- Lưu: VT, Vy.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thanh Danh